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Miðað við Fjárlög 2018 eru ca 41 miljarður í tekjur sem eru skattar og 
gjöld tengd bifreiðum og eldsneyti, þetta á að mínu mati að renna til 
vegamála, en útgjöld samkvæmt nýrri vegaáætlun eru um 23 miljarðar á ári, 
nýframkvæmdir og viðhald. Það eru því 18 miljarðar í afgang en samt eru 
hugmyndir um veggjöld.
Með öðrum orðum: Það vantar upp á að endar nái saman hjá ríkinu, þá er 
vegafénu stolið til að brúa bilið, og síðan á að leggja á veggjöld: NEI TAKK 
Skattlagningin verður bara að vera í samræmi við útgjaldaþörf


